

ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ

นำเสนอเมื่อ : 13 พ.ย. 2551

สำหรับใครที่กำลังต้องการปลูกต้นไม้ มีการปลูกต้นไม้ให้เหมาะกับทิศมาบอก...

- **ทิศเหนือ** ถ้าหากอาคารมีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น หรือประมาณ 6 เมตร
เงาของบ้านจะทำให้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ใกล้บ้านได้รับแสงแดดน้อย หรือไม่ได้รับแสงเลย ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ชอบร่มรำไร
เช่น สวานน้อย ประแบ่ง เขียวหมื่นปี พืชชนิดต่าง ๆ และพันธุ์ไม้ประเภทใบอยู่ในที่ร่มได้
และพันธุ์ไม้คลุมดินที่ชอบร่ม ได้แก่ พลับพลึงต่าง ๆ พริกน้ำหอม พริกทอง เฟิร์น สวีดิชไอวี ดิปลี ไม้ตระกูล
หนวดปลาชุก เปปเปอร์ และลินมังกรชนิดต่าง ๆ

- **ทิศใต้** เป็นทิศที่แดดเข้าตลอดวัน และเกือบตลอดปี
เพราะประเทศไทยพระอาทิตย์อ้อมใต้เป็นเวลานาน การใช้ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา จึงเป็นการป้องกันแดดได้อย่างดี
พันธุ์ไม้ที่ควรเลือกปลูกจึงควรมีใบข้างบนที่บดและโปร่งด้านล่างเพื่อไหลลมพัดผ่าน พันธุ์ไม้ที่ให้ร่มเงาและใบไม่ร่วง
คือกระดังงา สรรภี มะฮอกกานี มะขาม แคนแสด สวานพันธุ์ไม้ที่ให้ออกสวย แต่ผลัดใบทั้งต้นไม่บางฤดู ได้แก่
กัลปพฤกษ์ กระพี้จั่น เสลา คุณ หางนกยูง เหลืองอินเดีย เป็นต้น พันธุ์ไม้ออกหอมที่ควรปลูกด้านนี้ ได้แก่ จำปา
บุหงา สาหร่าย โมก พิกุล ประยงค์ แก้ว กั้นเกรว ปิบ ดินเบ็ดน้ำ ลำดวน

- **ทิศตะวันตก** ทิศใต้ได้รับแดดจัดตลอดบ่าย ควรปลูกไม้ที่ให้ร่มเงา และให้ดอกตามฤดูกาล เช่น
เสลา คุณ กัลปพฤกษ์ ประดู่แดง ประดู่อินเดีย พันธุ์ไม้ที่นี้จะช่วยกันแดดช่วงบ่าย ทำให้ผนังบ้านด้านนี้เย็น
และช่วยประหยัดพลังงานในเวลาค่ำคืน ถ้าเป็นด้านที่มีพื้นที่มากพอจะปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา อาจปลูกอโศกอินเดีย
หมากเขี้ยว หมากเหลือง กลวยพัด หากพื้นที่น้อยอาจใช้พันธุ์ไม้โตผนัง เช่น ดินตุ๊กแก ดิปลี พลับบาง
จะช่วยกันแดดได้ดีขึ้น

- **ทิศตะวันออก** ทิศนี้จะได้รับแดดครึ่งวัน หลังเที่ยงไปแล้วจะได้รับร่มจากตัวบ้าน
ควรปลูกไม้ที่ไม่ต้องการแดดตลอดวัน เช่น ไม้ (ใบจะร่วงน้อยถ้าได้แดดเช้า) หรือพันธุ์ไม้ที่มีใบละเอียด
หรือใบเล็กจะสวยงามเมื่อมองผ่านแดดตอนเช้า ได้แก่ ปิบ เลียน โมก พุชมพู่ มะขามป้อม หลิวจีน ชิงชัน อรพิม
เป็นต้น สวานไม้มุมไต่แก ฤๅษีผสม ซัลเวีย ปีกอเนียง พรหมญี่ปุ่น ไม้แคระ ไม้ตระกูลใบเงิน ใบทอง ใบนาก
และหมากผูกหมากเมี่ยง

รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าใครจะปลูกต้นไม้ ก็ลองเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับทิศต้นไม้จะได้โตเร็วและแข็งแรง.

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์